



# กระบวนการประเมินตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง กระทรวง พม. ประสานส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

ส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวง พม. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และประสานให้หน่วยงานในสังกัด ระดับสำนัก/กอง หรือเทียบเท่า ประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

1

กุมภาพันธ์ 2566

กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2566

2

หน่วยงานในสังกัด ระดับสำนัก/กอง หรือเทียบเท่า ประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด และจัดทำข้อมูลผลการประเมินพร้อมหลักฐาน ส่งให้ส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน ในสังกัดของตน

ส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน รวบรวม ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และจัดทำ ข้อมูลผลการประเมิน ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต (ศปท.)

3

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

4

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) รวบรวม ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน และจัดทำสรุปข้อมูล ผลการประเมิน เพื่อเสนอคณะกรรมการส่งเสริม คุณธรรมระดับกระทรวง

ส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน นำเสนอเสนอผลการประเมิน ในที่ประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ในรูปแบบต่างๆ เช่น Presentation PowerPoint Clip VDO เป็นต้น

5

สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม 2566

สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม 2566

6

คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง พิจารณาข้อมูลผลการประเมิน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส่งผล การประเมินตามแบบ สคร. (ก) 1-2 ให้กรมการศาสนา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการด้านการ ประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม

7

15 สิงหาคม 2566

ประมาณเดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน 2566

8

กรมการศาสนา รวบรวม ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูล ผลการประเมิน เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการ ด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด คุณธรรม

คณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม และคณะกรรมการ ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบ ผลการประเมินตามลำดับ

9

ประมาณเดือนธันวาคม 2566

ประมาณเดือน มกราคม 2567

10

กรมการศาสนา แจ้งผลการประเมิน ให้ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เพื่อดำเนินการประกาศยกย่อง